



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 หน้า 7 มูลค่าข่าว 214,236.-

## เปิดโลกก่อสร้างไร้ทรมาน ผ่านโปรแกรมฝึกงาน..เอพี



**A**P Open House เป็นโปรแกรมฝึกงานเข้มข้น ที่เกิดจากผู้บริหารระดับสูงของ บมจ.เอพี ไทยแลนด์ ตั้งคำถามว่าจะดีกว่าหรือไม่ ถ้าเอาความรู้จากประสบการณ์จริงไปให้กับน้องๆ ที่จะโตขึ้นมาทำงานกับเรา ได้เรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย มีโอกาสมาเรียนรู้ชีวิตจริงๆ ที่จะต้องเจอก่อนจบการศึกษา จากนั้นจนถึงวันนี้ AP Open House เข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว

**นางศุภนิดา จันทราภรณ์** ผู้อำนวยการโปรแกรม AP OPEN HOUSE บมจ.เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า หนึ่งในตารางการเรียนรู้ที่ได้เตรียมไว้ให้น้องๆ ทั้ง 40 คน คือ On-Site Experience การลงสนามเรียนรู้จริงนอกห้องเรียน ตามคอนเซ็ปต์ “ชีวิตจริงยิ่งกว่าทฤษฎี” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ทุกคนได้เห็นกระบวนการก่อสร้างของจริง หลังจากที่ยุติภาคทฤษฎีในรั้วมหาวิทยาลัยมาแล้ว ซึ่งครั้งนี้ น้องๆ ทุกคนจะได้เห็นทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังการทำงาน ของทางเอพี ทั้งงานด้านวิศวกรรม การตลาด การขาย และนวัตกรรมดีไซน์ต่างๆ

นอกจากสิ่งที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้ว ตลอดโปรแกรมฝึกงาน 2 เดือน น้องๆ จะได้รับความรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นำไปต่อยอดการทำงานในอนาคตได้ เช่น ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ไทย Project Life Cycle ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ได้ที่ดินมา จนกระทั่งการส่งมอบบ้านให้ลูกค้า เรียนรู้กระบวนการคิด Design Thinking เพื่อหาความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า เทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างยุคใหม่อย่าง BIM ที่สำคัญคือเทรนด์การออกแบบที่อยู่อาศัยในโลกใหม่ กับแนวคิด Inclusive Living ที่เป็นการออกแบบบ้านเพื่อรองรับทุกคน



“น้องๆ ได้แบ่งกลุ่มร่วมทำมินิโปรเจกต์การออกแบบที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด Inclusive Living หรือการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก วัยรุ่น คนทำงาน ผู้สูงอายุ รวมถึง ผู้พิการ ซึ่งเรื่อง Inclusive Living เป็น Global Trend ที่ทั่วโลกสนใจมาก สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากงาน

จากคุณภาพ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ คือความพร้อมรองรับความหลากหลาย ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญของ การดำเนินธุรกิจ เพื่อที่ทุกคนเลือกที่จะมีชีวิตดีๆ ที่ต้องการได้ด้วยตนเอง” นางศุภนิดา กล่าว

**ชนิภรณ์ กองเกตุใหญ่** คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าว่า รับทราบเรื่องการฝึกงาน AP OPEN HOUSE จากรุ่นพี่ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นการฝึกงานที่ดีมาก ซึ่งก็สมคำบอกเล่า ทำให้เราได้เรียนรู้ on-the-job training ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ได้รู้จักเพื่อนๆ จากหลากหลายคณะ เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และโชคดีมาก

**ภูริชญ์ รักแก้ว** คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บอกว่า ได้รับประสบการณ์ และความรู้ที่นอกเหนือจากตำราเรียน ไม่ใช่แค่ความรู้ด้านวิศวกรรมอย่างเดียว สมกับคอนเซ็ปต์ที่ว่า ชีวิตจริงยิ่งกว่าทฤษฎี เป็นการสะท้อนภาพได้ชัดเจนมาก มันใจมากกว่าหาไม่ได้จากในห้องเรียนแน่นอน

ปิดท้ายที่ **พันเพชร จิ่งตามน** คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล่าว่า ตอนแรกกังวลว่าจะเรียน หรือตามทันเพื่อนที่เป็นสายตรงด้านอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ ซึ่งพี่ๆ ก็ได้ให้กำลังใจ และคอยแนะนำตลอด ได้เรียนรู้การดีไซน์ และ



นวัตกรรมที่เอพีพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะ รวมถึงการทำเวิร์กช็อปเพื่อค้นหา Unmet Need ของพี่ๆ ผู้พิการ โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปทำไฟล์โปรเจกต์เรื่องการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อทุกคน มีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ต่อไป

เมื่อสิ้นสุด

โปรแกรม AP OPEN HOUSE นอกจากนิสิตนักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจาก เอพี อะคาเดมี ยังมีนิสิตนักศึกษา 4 คน ที่มีผลการฝึกงานที่โดดเด่น ยังได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัท มิตรบุชิ เอสเตท เรสซิเดนซ์ บริษัทในเครือมิตรบุชิ เอสเตท กรุ๊ป อีกด้วย